

Số: 175/PGDDĐT

Nam Từ Liêm, ngày 29 tháng 4 năm 2021

V/v triển khai các biện pháp  
phòng, chống dịch COVID-19,  
đảm bảo an ninh trường học  
dịp Lễ 30/4, 01/5 năm 2021

Kính gửi: Đồng chí Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS,  
Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn quận.

Thực hiện Công văn số 1405/SGDDĐT-CTTT ngày 28/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; Công văn số 879/UBND-YT ngày 28/4/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện Công điện số 03/CD-CT của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 1140/CANTL-AN ngày 23/4/2021 của Công an quận Nam Từ Liêm về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học dịp lễ 30/4, 01/5 năm 2021; nhằm bảo đảm an toàn, chủ động các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý về biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học. Nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, chủ động các biện pháp tự phòng, chống; tích cực phát hiện đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Không lơ là, chủ quan trước diễn biến dịch bệnh.

2. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, kết hợp tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện, hội nghị và trên các phương tiện giao thông công cộng. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở và cộng đồng. Đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch dịp lễ 30/4 - 01/5 năm 2021, thực hiện khai báo y tế trung thực nếu ra khỏi Thành phố, phối hợp với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe học sinh. Không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

3. Chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn trường lớp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện thường xuyên việc





đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà; cài đặt và sử dụng các ứng dụng để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khai báo y tế bằng mã QR Code qua ứng dụng an toàn NCOVI/BLUZONE.

4. Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chấp hành nghiêm nghị định 38/2005/NQ-CP ngày 18/5/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, không tổ chức, tham gia tụ tập đông người, tuân hành trái phép gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

5. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tại địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học, báo cáo ngay với cơ quan y tế địa phương và thực hiện theo hướng dẫn xử lý theo quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận yêu cầu các đơn vị trường học triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trên đến cán bộ, giáo viên, viên và học sinh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì liên hệ ngay với phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo, chuyên viên PGDĐT;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Hương**

